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பா.ஜ.க மற்றும் ஆந்திர பிரதேச பிரிவினை 

அருண் ஜேட்லி  ,
(எதிர்கட்சித் தலைவர் ,மாநிலங்களவை)

தெலுங்கானா உருவாக்கம் நிதர்சனமாகி இருக்கிறது. 

இந்த முடிவின் அரசியல் பயனை பெறக்கூடியவர்கள் 

அல்லது பாதகமான பலனை பெறக்கூடியவர்கள் பற்றி 

அரசியல் நோக்கர்கள் மற்றும் ஊடகவியலாளர்கள் அலசத் 

துவங் குவார்கள். இந்த குறுகலான சட்டகம் வழியே இந்த 

விஷயத்தை பார்ப்பது சரியாக இருக்காது. தெலுங்கான 

அந்த பகுதி மக்களின் நியாமான விருப்பமாக உருவானது. 

இனியும் தாமதமாக்கினால் கொந்தளிப்பு உண்டாகும் 

எனும் அளவுக்கு இந்த உணர்வு வலுப்பெற்றிருந்தது. 

இந்த பகுதி மக்களின் விருப்பத்தை மாற்றுவது 

இயலாததாகும். 



கடந்த சில ஆண்டுகளாக காங்கிரஸ் கட்சி இந்த பிரச்சனையை 

சரியாக கையாளாததே இதை மேலும் மோசமாக்கியது. 

சத்தீஷ்கர், ஜார்கண்ட் மற்றும் உத்தர்காண்ட் உருவாக்கத்தின் போது 

செய்தது போல ஒருமித்த கருத்தை உருவாக்க முயல்வதற்கு பதில் 

காங்கிரஸ் கட்சியின் கோஷ்டிகள் மாநில மக்கள் இடையே மோதலை 

உருவாக்கியது. ஒட்டுமொத்த மாநிலத்தில் நிர்வாகம் ஸ்தம்பித்துள்ளது. 

ஆந்திரபிரதேசம் மிகவும் ஊக்கம் மிக்க மாநிலங்களில் ஒன்றாக 

இருக்கிறது. இந்த பிரச்னையை தீர்க்க அரசியல் சந்தர்பவாதம் மற்றும் 

சரியான தலைமை ஆகியவற்றுக்கு இடையே தேர்வு செய்திருக்க 

வேண்டும். 

மாநில பா.ஜ.க 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக 

தெலுங்கானாவுக்கு ஆதரவாக இருக்கிறது. 2006ல் கட்சியின் 

தேசிய பிரிவும் இதை அங்கீகரித்தது. எனவே பா.ஜ.க தனது 

இரட்டை நோக்கங்களை தொடர்ந்து வலியுறுத்தியது. முதலாவதாக 

தெலுங்கானா தனி மாநிலம் உருவாக வேண்டும். இரண்டாவதாக 



சீமாந்திரா மக்களுக்கு போதுமான நியாயம் வழங்கப்பட வேண்டும். 

காரணம் மாநில பிரிவினையால் சீமாந்திரா பொருளாதார ரீதியாக மிகவும் 

பாதிக்கப்பட உள்ளது.  தீவிர நிலைப்பாட்டை எடுப்பவர்கள் உடனடி 

ஆதாயத்தை விரும்புகின்றனர். இந்த இரண்டு நோக்கங்களையும் 

சமன் செய்வது முரணானது அல்ல. தெலுங்கானா மக்கள் தனி மாநிலம் 

உருவாக்கப்பட்டிருப்பதால் மற்றும் அதன் தலைநகராக ஐதராபாத் 

இருப்பதாலும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றனர். இந்த சட்ட முன்வடிவின் வெற்றி 

மற்றும் தோல்வி இரு அவைகளிலும் பா.ஜக.வையே சார்ந்த்திருந்தது. 

முடிவை தீர்மானிப்பது பா.ஜ.க கையில் இருந்தது. இது எங்கள் நீண்ட 

நாள் கோரிக்கை என்பதால் தெலுங்கானாவுக்காக முன் நிற்பது என 

தீர்மானித்தோம். வேறு இரண்டு சவால்களும் இருந்தன. சீமாந்திராவின் 

நலனை எப்படி சமன் செய்வது ? தெலுங்கானா உருவாக்கத்தில் 

அரசு தவறாக செயல்பட்ட்து என்பதை எப்படி எடுத்துறைப்பது? 

இதை எடுத்துரைக்கும் அதே நேரத்தில் விழிப்புள்ள எதிர்கட்சி என்ற 

முறையில் , ஐதராபாத்தின் சட்டம் ஒழுங்கு அதிகாரத்தை அமைச்சரவை 

குழுவுக்கு பதிலாக கவர்னரிடம் வைத்திருக்க அரசியல் சாசன திருத்தம் 

தேவை என்பதை சுட்டிக்காட்டுவது கடமையாக இருந்தது. இந்த 



நோக்கில் அரசின் பதிலான அரைமனதாகவும் , ஏற்க கூடியதாகவும் 

இல்லாத போது எங்கள் நிலைப்பாடு சரியாக அமைந்தது. மேலும் 

சீமாந்தைராவின் பொருளாதார நலன்களை பாதுகாக்க அரசிடம் இருந்து 

உறுதியான வாக்குறுதிகளை பெறுவதும் கட்சியின் முக்கிய நோக்கமாக 

இருந்தது. இதற்காக அனைத்து நாடாளுமன்ற வழிமுறைகளையும் 

பின்பற்றினோம். மேலும் எங்கள் கட்சிக்கு அதிக பலம் இருந்ததும் 

சாதகமானது. எனவே மாநிலங்களவையில் அரசிடம் இருந்து தேவையான 

உறுதிகளை பெற முடிந்தது. 5 ஆண்டுகளுக்கு சீமாந்திராவுக்கு 

சிறப்பு அந்தஸ்து வழங்கப்படும் , மற்ற மாநிலங்களுக்கு கிடைப்பது 

போல சீமாந்திராவில் செய்யப்படும் முதலீடுகளுக்கு வரிச்சலுகைகள் 

கிடைக்கும், வடக்கு கடலோர ஆந்திரா மற்றும் ராயலசீமாவுக்கு 

பின் தங்கிய பகுதிக்கான சலுகை வழங்கப்படும் ஆகிய உறுதிகளை 

அரசு அளித்தது. தேசிய திட்டமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள போலவரம், 

மறுவாழ்வு மற்றும் புணரமைப்பு வசதிகளை பெறும்.

14 வது நிதி கமிஷன் உரியதை தீர்மானிக்கும் வரை சீமாந்திராவுக்கான 

வளங்களில் ஏற்பட்டுள்ள இடைவெளிக்கு  மத்திய அரசு உதவும். 



இவை நியாமானவையாக இருக்கின்றன. சீமாந்திரா நலன் காக்க 

போதுமானவை.

சீமாந்திராவுக்கான புதிய தலைநகரை உருவாக்கு 

வது போன்ற கோரிக்கைகளுக்கு மத்திய அரசு உதவி 

தேவைப்பட்டாலும் பா.ஜ.க அதில் முக்கிய பங்காற்றும். 

ஒன்றிணைந்த ஆந்திராவில் பா.ஜ.க சிறிய அரசியல் 

கட்சியாக இருந்தாலும் அது தனது கடமையை  மிகவும் 

சரியாக , நியாயமாக செய்திருக்கிறது என்பது குழப்பங்கள் 

அடங்கிய பிறகு புரிய வரும். மேலும் கட்சி இரு தரப்புக்கும் 

நியாமாகவே நடந்து கொண்டிருப்பதும் புரிய வரும்.  


